

Số: 109 /BC-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” năm 2016

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Quyết định số 1646/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Báo cáo tình hình thực hiện Đề án năm 2016 như sau:

I. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Đề án

Ngay sau khi Quyết định số 1646/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” được ban hành, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai Đề án (*Quyết định số 1534/QĐ-LĐTBXH ngày 08/11/2016*) nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện Đề án được thống nhất, đồng bộ, hiệu quả tại các cấp, các ngành và địa phương trong toàn quốc. Kế hoạch cũng đã xác định được cụ thể nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm chủ trì và phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện các hoạt động nhằm đảm bảo tính liên tục, liên kết giữa các nhiệm vụ, hoạt động thuộc Đề án. Đến nay, đã có 02 Bộ, ngành và 7 tỉnh, thành xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án này.

Đồng thời để hướng dẫn các Bộ, ngành địa phương triển khai thực hiện Đề án, tại 3 lớp tập huấn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho các cán bộ làm công tác này tại các Bộ, ngành địa phương năm 2016¹, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn và giải đáp những vấn đề còn vướng mắc cho các đại biểu trong quá trình triển khai Đề án.

II. Công tác triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án

Do đây là năm đầu tiên triển khai Đề án, đồng thời do Đề án được ban hành vào nửa cuối năm 2016, nên các nội dung của Đề án mới chỉ tập trung vào triển khai một số nội dung chính như sau:

¹ Các lớp tập huấn được tổ chức vào tháng 10/2016, tại 03 khu vực, miền Bắc tổ chức tại Lạng Sơn, miền Trung tổ chức tại Bình Định, miền Nam tổ chức tại Cần Thơ.

1. Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (từ 15/11 đến 15/12), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch triển khai và hướng dẫn Tháng hành động để đảm bảo triển khai thống nhất trên phạm vi toàn quốc².

Chủ đề Tháng hành động năm 2016 là “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”, theo đó các thông điệp về Tháng hành động năm 2016 được đưa ra gồm: Hướng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống, bạo lực trên cơ sở giới năm 2016”; hướng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2016; phụ nữ và trẻ em gái hãy lên tiếng khi bị bạo lực; cùng chung tay để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; chung tay xây dựng một xã hội không còn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; bình đẳng giới là chìa khóa để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; hãy lên tiếng khi bạn chứng kiến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; đừng im lặng, hãy chia sẻ khi bạn là nạn nhân của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là vi phạm pháp luật; quyền của phụ nữ là quyền con người; hãy hành động để chấm dứt ngay bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Ngày 13/11/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 tại Nhà hát Lớn, thành phố Hà Nội. Tham dự Lễ phát động có hơn 500 đại biểu là đại diện lãnh đạo và cán bộ của các Bộ, Ban, ngành, cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội, các Đại sứ quán, các tổ chức Liên hợp quốc, tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các địa phương, các sinh viên và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí.

Hướng ứng Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng bạo lực trên cơ sở giới năm 2016, trong ngày 13/11/2016 nhiều hoạt động bên lề đã được tổ chức thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân như: màn nhảy Flashmob của hơn 300 thanh niên và cộng đồng tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám; chương trình diễu hành của đoàn xe với hơn 200 người dân của Thành phố Hà Nội nhằm truyền tải rộng rãi thông điệp “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” tới mọi người dân.

Cùng với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 đã được triển khai đồng bộ tại nhiều Bộ, ngành, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và hầu hết các địa phương trong cả nước. Tháng hành động đã được triển khai với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, cụ thể như: Tổ chức Lễ phát động/Lễ ra

² Quyết định số 1145/QĐ-LĐTBXH ngày 30/8/2016 ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động; công văn số 1464/LĐTBXH-BĐG ngày 4/5/2016 hướng dẫn triển khai Tháng hành động..

quân hưởng ứng Tháng hành động; xây dựng, sản xuất và phát hành các sản phẩm truyền thông như: tờ rơi, tập san, pano, áp phích, áo, mũ với các thông điệp về bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Các hoạt động truyền thông đã được thực hiện thông qua chuyên mục trên báo, đài phát thanh, truyền hình từ trung ương đến địa phương; các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, đối thoại chính sách, nói chuyện chuyên đề, talk show, game show tại trường đại học, sự kiện âm nhạc đường phố, hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái được triển khai rộng rãi từ cấp trung ương đến cơ sở; các hoạt động thăm hỏi, trao quà hỗ trợ phụ nữ nghèo, xây dựng Mái ấm tình thương và biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến và phát triển kinh tế gia đình đã được một số địa phương thực hiện; các hoạt động kiểm tra liên ngành về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các Bộ, ngành địa phương cũng đã được triển khai mạnh mẽ trong Tháng hành động.

Một số hoạt động truyền thông về Tháng hành động trong thời gian từ 15/11 -15/12/2016 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân như: đưa tin về thông điệp của Tháng hành động trên 4 chương trình của Keeng TV; lễ hội chiếu phim về chủ đề bạo lực tình dục; hội nghị quốc gia về tình dục, sức khỏe và xã hội lần thứ 3 được thực hiện bởi 6 tổ chức phi chính phủ với sự tham gia của 300 đại biểu; tập huấn cho 120 lái xe buýt và phụ xe về ứng phó với quấy rối tình dục và đảm bảo an toàn cho các em gái khi tham gia giao thông; sự kiện “Bữa sáng với nam giới tiên phong trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ” với sự tham gia của 100 đại biểu nam giới...

Kết quả triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11-15/12/2016 như sau:

- Có 55 tỉnh, thành phố, 07 Bộ, ngành, 18 tổ chức của Liên hợp quốc, đối tác phát triển, tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động.

- 790 hoạt động đã được triển khai, thu hút hơn 205.000 người trực tiếp tham gia.

- 500 băng rôn được treo trên các tuyến phố của thành phố Hà Nội; hơn 20.000 băng rôn, pano được treo lắp ở các địa phương.

- Gần 70.000 ấn phẩm truyền thông được xuất bản và phát hành rộng rãi để tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Các hoạt động của Tháng hành động được đăng tải trên: 50 báo điện tử ở Trung ương và website của các địa phương, 50 lượt báo in, 40 lượt phát sóng truyền hình ở trung ương và địa phương; gần 1.700 lượt phát thanh ở các địa phương. Ước tính có hàng chục triệu người đã được tiếp cận với thông điệp của Tháng hành động.

Các kết quả trên đây là những bằng chứng cho những nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước trong việc tổ chức Tháng

hành động năm 2016 nói chung và trong việc đấu tranh xóa bỏ bất bình đẳng giới và bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái nói riêng.

2. Triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

Trong năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ phòng chống bạo lực trên cơ sở giới như sau:

- Tổ chức đánh giá hoạt động mô hình Ngôi nhà bình yên và địa chỉ tin cậy tại cộng đồng nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình và làm căn cứ ban hành các tiêu chuẩn về nhà tạm lánh cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới và địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.

- Tổ chức các hoạt động xây dựng dự thảo, hướng dẫn, tiêu chí và phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, để áp dụng thử nghiệm tại một số địa phương, căn cứ từ kết quả thử nghiệm sẽ tiến hành hoàn thiện và áp dụng trên cả nước.

Các hoạt động trên đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và một số đơn vị liên quan triển khai.

3. Xây dựng một số mô hình về cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Trong dự thảo Quyết định, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất xây dựng một số mô hình về cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới thuộc Dự án Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Các nội dung chủ yếu gồm:

- Hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng, áp dụng thí điểm làm cơ sở ban hành tiêu chuẩn về: Mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ban đầu; cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cung cấp gói dịch vụ hỗ trợ tối thiểu; thành phố an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái; trường học an toàn, thân thiện, không bạo lực.

- Hỗ trợ xây dựng và thí điểm các mô hình: Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng; mô hình câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài và giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới tại vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

- Hỗ trợ dịch vụ đường dây nóng về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

4. Xây dựng Dự án xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA)

Năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tích cực triển khai các hoạt động xây dựng đề xuất dự hợp tác với KOICA trong việc Dự án xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam. Ngày 02/6/2016, hai bên tổ chức Lễ ký kết Biên bản thảo luận về Dự án này. Dự án sẽ được thực hiện tại Quảng Ninh trong thời gian 3 năm từ 2016 đến 2019. KOICA sẽ hỗ trợ tối đa cho Việt Nam 2,5 triệu USD để thực hiện Dự án, đồng thời cử các chuyên gia tới để triển khai và quản lý Dự án. Theo đó, các hoạt động chính được triển khai bao gồm:

- Thành lập Trung tâm can thiệp tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh để cung cấp dịch vụ can thiệp giải quyết khủng hoảng và nơi trú ẩn khẩn cấp cho các nạn nhân của bạo lực giới, đặc biệt là nạn nhân của bạo lực tình dục.

- Xây dựng kế hoạch tổng thể để triển khai các mô hình hỗ trợ cho nạn nhân ở Quảng Ninh.

- Tổ chức tập huấn tại Hàn Quốc và Việt Nam cho các nhân viên Việt Nam, chuyên gia và người cung cấp dịch vụ về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái để nâng cao năng lực, chia sẻ kiến thức kỹ thuật và kinh nghiệm của Hàn Quốc liên quan đến Dự án.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực giới tại địa phương. Hàn Quốc sẽ cử các chuyên gia tới Việt Nam để triển khai và quản lý Dự án.

III. Kế hoạch triển khai Đề án năm 2017

1. Tiếp tục triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân về chính sách, pháp luật có liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phân biệt đối xử về giới và ảnh hưởng của bạo lực trên cơ sở giới tới sự phát triển bền vững của xã hội. Trong đó cần tập trung triển khai chiến dịch truyền thông trong “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11-15/12/2017.

Dự kiến Lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017” toàn quốc sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nâng cao năng lực và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và triển khai các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới.

3. Xây dựng và thí điểm thực hiện các mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới theo Đề án và Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020 (sau khi được phê duyệt).

4. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

5. Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, tổng kết báo cáo triển khai thực hiện Đề án.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” năm 2016 và kế hoạch triển khai năm 2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam;
- Công thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, Vụ ĐDG.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Trọng Đàm

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

SAO Y BẢN CHÍNH

Số: 70/SY-UBND

Bình Định, ngày 11 tháng 01 năm 2017

Nơi nhận:

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- K20;
- Lưu: VT (02b)

TL. CHỦ TỊCH

**KT. QUẢN LÝ VĂN PHÒNG
KHÓA CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thi